

หนังสือพิมพ์

ประกาศธุรกิจ

ปีที่ 2 ฉบับที่ 139

วันที่ 17 กันยายน 2564

เลขที่ใบอนุญาตจดทะเบียนการพิมพ์ สสช36/2563 ISSN 2730-4019

MICROSOFT ประกาศวันปล่อย **OFFICE 2021** พร้อมอัปเดตอย่างเป็นทางการ 5 ตุลาคม นี้

หลังจากที่ **Windows 11** ได้มีการประกาศจะปล่อยให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 ตุลาคม ซึ่งถือว่าไม่นานแล้ว ล่าสุดนี้ Office 2021 โปรแกรมสำนักงานคู่บุญของ Microsoft ได้มีการเผยว่าจะมีการปล่อยในรูปแบบของไลเซนส์ขาด

ส่วนคนที่ซื้อในรูปแบบขององค์กรในแบบ **Office LTSC 2021** ซึ่งเป็นแบบตามจำนวนของเครื่องก็พบว่าสามารถดาวน์โหลดได้ทันทีก่อนลูกค้าทั่วไป

ในพีเจเออร์ของ **Office 2021** นั้นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก ส่วนใหญ่จะมีในเรื่องของการตกแต่งที่ออกเป็นแนวของ **Windows 11** และคนที่ Office 365 (ปัจจุบันชื่อ Microsoft 365) มีการเพิ่มพีเจเออร์ใหม่ๆ มาสักพักหนึ่งทำให้หลายคนหันไปเลือกทางนั้นเพราะสามารถอัปเดตเป็นระยะๆ ได้เอง

แหล่งที่มา <https://www.sanook.com/hitech/1542037/>

ขายมือถือเครื่องเก่าก่อนหรือหลังรุ่นใหม่เปิดตัว แบบไหนเหมาะสมที่สุด

ขายก่อนมือถือรุ่นใหม่วางจำหน่ายในประเทศไทย

จุดเด่นของการขายมือถือก่อนเครื่องรุ่นใหม่วางจำหน่ายก็จะมีดีในเรื่องของราคาเครื่องที่ให้ดีกว่ามือถือเก่าเยอะพอสมควร แต่กรณีนี้เหมาะกับคนที่มีเครื่องมากกว่า 1 เครื่อง เพื่อมาทดแทนกับเครื่องที่ขายออกไป เหมาะกับคนที่อยากได้เครื่องหมาย แต่ควรขายประมาณ 2 – 3 อาทิตย์ก่อนมือถือรุ่นใหม่วางจำหน่ายจะดีกว่า

กรณีที่คุณขายเครื่องหลังจากวางขายในประเทศไทยสักพักแล้วก็จะพบว่าราคาของเครื่องมันจะหายไปพอสมควร ฉะนั้นแล้ว ก็ต้องใจไว้สักหน่อย แต่ก็ดีอยู่คือ ถ้าคุณได้เครื่องใหม่มาแล้วทดแทนกับเครื่องเดิม ก็จะเท่ากับจ่ายให้กับเครื่องใหม่นั้นลดลงนั่นเอง และเหมาะกับคนที่มีเครื่องเดียวแต่อยากลองเปลี่ยนอะไรใหม่ๆ

ฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนมือถือใหม่โดยใช้วิธีขายเครื่องนั้นก็เหมาะกับคนที่ไม่อยากเก็บมือถือไว้เพราะรกหรือลองว่ามีมือถือของคุณจะได้ราคาเท่าไรนั่นเองครับ ครั้งหน้าทีม Sanook Hitech จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้มือถืออะไร รอติดตามชมกันครับ

แหล่งที่มา <https://www.sanook.com/hitech/1542013/>

เบรกมือไฟฟ้าคืออะไร และวิธีใช้งานที่ถูกต้องทำอย่างไร?

ปัจจุบันผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็เริ่มใส่ระบบเบรกมือไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการจอดรถแล้ว ยังช่วยให้รูปลักษณ์ภายในห้องโดยสารดูสวยงามและทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย แต่การใช้ระบบเบรกมือไฟฟ้าอย่างถูกต้องก็ถือเป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน วันนี้ Sanook Auto จึงขอแนะนำวิธีใช้งานเบรกมือไฟฟ้าที่ถูกต้องมาฝากกันครับ

ข้อดีของเบรกมือไฟฟ้า

จากเดิมที่รถทุกคันจำเป็นจะต้องมีก้านเบรกมือขนาดใหญ่ไว้ข้างผู้ขับขี่ หรือไม่ก็เป็นก้านเหยียบบริเวณใกล้กับที่พีกเท้า แต่ระบบเบรกมือไฟฟ้าจะทำงานผ่านปุ่มขนาดเล็กที่มักติดตั้งไว้บริเวณใกล้กับคันเกียร์ ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้อีกต่างหาก

นั่นเป็นเพราะระบบเบรกมือไฟฟ้าจะทำงานควบคู่กับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเร็ว หากพบว่ารถกำลังเคลื่อนที่อยู่ที่ระบบเบรกมือไฟฟ้าก็จะไม่ทำงาน (บางรุ่นอาจมีอาการจับเบรกแล้วรีบปล่อยทันที) จึงไม่ต้องกังวลว่าจะทำให้ล้อหลังล็อกตายเหมือนกับการดึงเบรกมือแบบดั้งเดิม

นอกจากนี้ การใช้เบรกมือไฟฟ้ายังช่วยตัดปัญหาการดึงเบรกมือไม่สุด ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการไหลโดยไม่ตั้งใจ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถที่ใช้เกียร์ธรรมดา) เนื่องจากเบรกมือไฟฟ้าจะทำการห้ามล้อไม่ให้รถเคลื่อนที่ด้วยแรงเบรกสูงสุดทุกครั้งที่ใช้งาน

เบรกมือไฟฟ้าส่วนมากจะมีระบบ Auto Brake Hold มาให้

นอกจากระบบล็อก-ปลดล็อกเบรกมือด้วยไฟฟ้าแล้ว รถยนต์ส่วนใหญ่ที่มีระบบดังกล่าวยังมีฟังก์ชันช่วยเหยียบเบรกค้างอัตโนมัติ หรือ Auto Brake Hold มาให้ด้วย ซึ่งจะช่วยรักษาแรงดันน้ำมันเบรกให้อัตโนมัติหลังจากที่รถหยุดนิ่งสนิท (เช่น ขณะจอดติดไฟแดง) จึงไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกค้างไว้ และสลับเกียร์ไปมาระหว่าง D และ N อยู่บ่อยๆ เมื่อต้องการเดินทางอีกครั้งก็เพียงแค่แตะคันเร่งเบาๆ ก็จะเป็นการปลดเบรกออกในทันที

นอกจากนี้ หากรถติดอยู่กับที่ไมขยับไปไหนเป็นระยะเวลาานาน ระบบ Auto Brake Hold จะตัดการทำงาน และเปลี่ยนไปเป็นเบรกมือโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย

วิธีการใช้งานเบรกมือไฟฟ้าที่ถูกต้อง

การใช้งานระบบเบรกมือไฟฟ้าก็แทบไม่ต่างอะไรจากเบรกมือแบบดั้งเดิม หากต้องการใส่เบรกมือ ก็เพียงแค่ดึงสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าขึ้น หากต้องการปลดเบรกมือ ให้ทำการเหยียบเบรกค้างไว้ จากนั้นกดสวิตช์เบรกมือไฟฟ้าลง ระบบก็จะปลดล็อกให้ทันที

นอกจากนี้ คุณยังสามารถปลดล็อกด้วยการเตะคันเร่งเบาๆ ได้ โดยไม่จำเป็นต้องกดที่สวิตช์เบรกมือไฟฟ้า เพียงแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าประตูฝั่งผู้ขับปิดสนิท, ผู้ขับขี่คาดเข็มขัดนิรภัยแล้ว และอยู่ในตำแหน่งเกียร์เดินหน้า ก็สามารถขับออกไปได้เลยโดยไม่ต้องกดสวิตช์เพื่อปลดเบรกมือครับ

อย่างไรก็ดี ระบบเบรกมือไฟฟ้ามีข้อเสียบางอย่างที่ต้องทำความเข้าใจด้วยเช่นกัน คือ หากมีอาการเสียเกิดขึ้น ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมจะสูงกว่าเบรกมือปกติอย่างแน่นอน รวมถึงกรณีรถแบตเตอรี่หมด จำเป็นต้องลากหรือเข็น หากเป็นเบรกมือแบบดั้งเดิมก็สามารถปลดเบรกได้เลยทันที แต่หากเป็นเบรกมือไฟฟ้าจะมีขั้นตอนการปลดที่ยุงยากกว่าพอสมควร

แหล่งที่มา <https://www.sanook.com/auto/81275/>



A.M.O. INTERNATIONAL CO., LTD.

555 Soi Ladprao 71, Saphansong, Wangthonglang, Bangkok 10310

Tel. 0-2514-4051-2 Fax : 0-2514-1121

หนังสือเชิญประชุมตามมีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

ขอ

บริษัท เอ.เอ็ม.โอ.อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

วันที่ 17 กันยายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมตามมีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมตามมีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 555 ซ.ลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เพื่อพิจารณาและระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำปี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย หากท่านไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดฝากหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย ดังขอขอบคุณ



กรรมการ



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียนการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน ศสข ๓๖/๒๕๖๓

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด โดย นายวัชรินทร์ วิศิษฎ์วโรดม เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๑๐๑๒ ๐๒๓๔๙ ๐๘ ๔ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๔๔ ปี อาชีพ นักธุรกิจ ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ - ซอย เอกชัย ๖๖ ถนน - แขวง / ตำบล คลองบางพราน เขต / อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร เป็น เจ้าของหนังสือพิมพ์ชื่อ ประกาศศรกรกิจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านธุรกิจ รับประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มทุน ลดทุน ย้ายที่ตั้ง กรรมการเข้า ออก เลิกบริษัท ชำระบัญชี อำนาจกรรมการตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๗๕

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นเล่ม

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายไม่แน่นอน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ - ซอย เอกชัย ๖๖ ถนน เอกชัย

แขวง / ตำบล คลองบางพราน เขต / อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ - ซอย เอกชัย ๖๖ ถนน เอกชัย

แขวง / ตำบล คลองบางพราน เขต / อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ - ซอย เอกชัย ๖๖ ถนน เอกชัย

แขวง / ตำบล คลองบางพราน เขต / อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้ นายวัชรินทร์ วิศิษฎ์วโรดม เป็นผู้พิมพ์

นายวัชรินทร์ วิศิษฎ์วโรดม เป็นผู้โฆษณา

นายวัชรินทร์ วิศิษฎ์วโรดม เป็นบรรณาธิการ

บริษัท วัชรินทร์ การบัญชี จำกัด เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์



ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกอร คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนการพิมพ์สำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

